

Khai mạc Tuần lễ sách của người làm báo

21:30 17/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/6/2023 tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM, Hội Nhà báo TP. HCM và Báo Thanh Niên đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ sách của người làm báo”.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TT & TT TP.HCM; Trần Trọng Dũng, PhChủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM; Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên.

Tuần lễ sách nhằm hưởng ứng các đợt thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, do Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến với công chúng, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại TP. HCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Tuần lễ là dịp để các cơ quan báo chí giới thiệu những cuốn sách tập hợp từ các bài viết đã đăng trên báo giấy, báo điện tử, các tác phẩm sáng tác từ các cuộc thi của báo mình... Các tác phẩm không chỉ mang giá trị về nội dung mà còn giá trị lưu trữ theo thời gian. Sau một thời gian phát động, nhận được sự hưởng ứng từ các cơ quan báo chí, hàng ngàn cuốn sách xuất bản từ đầu tháng 1/2018 - 6/2023 đã được các cơ quan báo chí Trung ương tại TP. HCM, cùng các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên gửi về Hội Nhà báo Thành phố. 291 cuốn sách đã được chọn để trưng bày trong Tuần lễ sách của người làm báo. Những tác phẩm thể hiện được góc nhìn của những nhà báo với phong cách đa dạng, hấp dẫn và gây bất ngờ với người đọc.



Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam_Ảnh: PV.



Các ấn phẩm do các nhà báo viết đang được trưng bày tại đường sách TP.HCM_Ảnh: PV.

Trong tuần lễ sách của người làm báo, có 4 sự kiện giao lưu giới thiệu sách của 11 nhà báo đã và đang công tác tại các tờ báo. Đây là dịp để những người làm báo gặp mặt, gắn kết, chia sẻ về công việc, cuộc sống và những trải nghiệm khi viết sách. Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho các nhà báo có tác phẩm sách đạt giải thưởng cao của Trung ương, TP. HCM. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị xuất bản tổ chức các chương trình tọa đàm giao lưu với nhà báo.

Diệu Linh

Link bài viết: <https://nguoi-lam-bao.vn/public/tphcm-khai-mac-tuan-le-sach-cua-nguoi-lam-bao>